

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Tôi tên là NGUYỄN HẢO.

Chức vụ hiện nay: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc.

Địa chỉ cư trú: 93 Lê Thị Hồng Gấm, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm của các cấp, các ngành, địa phương, bà con cử tri và Nhân dân đã tin nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm lớn đối với bản thân. Tôi xin hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu hết mình để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cụ thể là:

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân theo quy định của pháp luật, tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động của HĐND tỉnh. Thường xuyên tiếp xúc, gần gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri; dành thời gian đi thực tế để nắm bắt tình hình, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân và đề xuất, kiến nghị đưa tiếng nói của cử tri toàn tỉnh nói chung và huyện Đại Lộc nói riêng đến các cơ quan cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết thấu tình, đạt lý.

2. Phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và cùng với các tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, cần tập trung khai thác tối đa các nguồn lực, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, gắn kết phát triển giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, tạo ra nhiều việc làm, không ngừng nâng cao mức sống cho người dân.

3. Đề xuất với HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung thực hiện hiệu quả ba nhiệm vụ đột phá chiến lược trong giai đoạn 2021 – 2025; các chính sách về phát triển nguồn nhân lực để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Các chính sách, đề án cụ thể về xây dựng vùng đồng bằng ven biển của tỉnh trở thành chuỗi đô thị - trung tâm dịch vụ, du lịch, công nghiệp sạch – nông nghiệp công nghệ cao; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử; phục hồi hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn với củng cố quốc phòng – an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên, đảo. Chính sách ưu tiên hợp lý để giải quyết tốt và hiệu quả hơn đối với người có công, chính sách đối với vùng sâu, vùng xa; tiếp tục thực hiện hiệu quả về chính sách giảm nghèo bền vững, phát triển y tế, giáo dục; tăng cường công



tác quản lý bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản; giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý dứt điểm và không để tái diễn các điểm gây ô nhiễm môi trường...

4. Tích cực tham gia và có ý kiến xác đáng để việc ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng có tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cả trước mắt và lâu dài, nhất là những vấn đề liên quan đến xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị, tạo sự phát triển đồng đều giữa các vùng. Trong đó, huy động các nguồn lực để xây dựng các công trình, dự án quan trọng, có sức lan tỏa, tạo động để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội như hệ thống giao thông kết nối vùng Tây và vùng Đông của tỉnh, trong đó chú trọng đầu tư các cây cầu thiết yếu qua các tuyến đường sắt, quốc lộ 1A, cầu qua sông Trường Giang, Thu Bồn, Vu Gia, Cỏ Cò... để liên kết phát triển.

5. Nâng cao năng lực ra quyết định và tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát của HĐND tỉnh đối với các cơ quan hành chính nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường hoạt động giám sát trên các lĩnh vực như đầu tư công, quản lý tài chính, ngân sách, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, việc thực hiện các quy hoạch khu, cụm công nghiệp, quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; luật phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn xã hội, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh đáp ứng mong muốn của toàn Đảng, toàn dân tỉnh nhà.

Trên đây là Chương trình hành động của người đại biểu Nhân dân, tôi rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bà con cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn.

Xác nhận của Ban Thường trực

UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phi Hùng

Người viết

Nguyễn Hào

